



กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

ภาพข่าวกิจกรรม

ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ



ฉบับที่ 96/67

ศอช. ผนึกความร่วมมือในพื้นที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ พัฒนาแนวทางส่งเสริมการจดทะเบียนการเกิดที่เหมาะสม



ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ นำโดยนายแพทย์สุรพันธ์ แสงสว่าง ผู้อำนวยการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการส่งเสริมการจดทะเบียนการเกิด (Birth Registration) เพื่อการเข้าถึงบริการสาธารณสุข สำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่” ในวันที่ 29 สิงหาคม 2567 ณ ห้องประชุมโรงแรมแทนเจอร์ริน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาความร่วมมือ การดำเนินงานการจดทะเบียนการเกิด (Birth Registration) ของหน่วยงานสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย ในพื้นที่อำเภอฝาง และพัฒนาแนวทางส่งเสริมการจดทะเบียนการเกิดที่เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่ ด้วยการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ สร้างการตระหนักรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชน ให้เห็นความสำคัญของการแจ้งเกิด อันเป็นบ่อเกิดของสิทธิขั้นพื้นฐานของชีวิต โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ เป็นพื้นฐานสำคัญ ต่อความมั่นคงในระบบสุขภาพของประเทศไทย และมุ่งสู่สังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยได้รับเกียรติจาก นายปรีชา ศิรินาม ปลัดอาวุโส อำเภอฝาง เป็นประธานในพิธี

บรรยากาศการประชุม ช่วงเช้ามีการบรรยายเรื่อง นโยบายและทิศทางการดำเนินงาน พัฒนาความร่วมมือ ส่งเสริมการจดทะเบียนการเกิด (Birth Registration) เพื่อการเข้าถึงบริการสาธารณสุข สำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ โดย นายแพทย์สุรพันธ์ แสงสว่าง, เรื่อง สถานการณ์และการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ ในกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ และการเข้าถึงบริการสาธารณสุขการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคของแม่และเด็กของอำเภอฝาง โดย แพทย์หญิงจันทนา จงพิพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝาง, เรื่อง การจดทะเบียนการเกิด สู่สถานะบุคคลและสิทธิของมนุษย์ โดย นางสาวภัสริภรณ์ ทาวดี ปลัดอำเภอฝาง หัวหน้างานทะเบียนและบัตร อำเภอฝาง และในช่วงบ่ายเป็นการอภิปรายแนวทางเพิ่มการจดทะเบียนการเกิด (Birth Registration) สำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยความร่วมมือระหว่าง ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ ร่วมกับ ผู้แทนจากที่ว่าการอำเภอฝาง, โรงพยาบาลฝาง, สาธารณสุขอำเภอฝาง, องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพื้นที่อำเภอฝาง

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี



www.anamai.moph.go.th